

am thu từ 8 giờ mỗi • 56 224 • 3 đồng • Thứ Bảy 3-6-1967



**CƠ QUAN ĐẦU TRƯNG CHO NHÂN DÂN MIỀN NAM XUẤT BÁN HÀNG NGÀY**

CHỦ NHIỆM: **VŨ-VĂN-ÔNG** CH.ĐT. QUỐC-ẤN TỔNG THO-KY T.Đ.Đ. QU. L. H. MIỀN  
T.Đ.Đ. QU. L. H. MIỀN T.Đ.Đ. QU. L. H. MIỀN T.Đ.Đ. QU. L. H. MIỀN

**Lái xe gắn máy phải từ 16 tuổi TRỞ LÊN**  
SAIGON - Theo luật lệ hiện hành của Bộ Giao thông vận tải, người lái xe gắn máy phải từ 16 tuổi trở lên. Các trường hợp đặc biệt, người lái xe gắn máy phải có giấy phép lái xe của cơ quan chức năng.

**Tinh thần CHIẾN-SỰ** Cách cửa sông Hóm B.Đ. chừng 3c.s.  
**GIÀO TRANH ĐỘI SUỐT NGÀY**  
**tái diễn ở Bồng Sơn**

**HỘI CỬ SINH MIỀN**  
CAO ĐẲNG ĐIỆN HỌC YÊU CẦU THẦU HỎI Công-ty C.E.E.

**Ngày Đại Hội Không Quân 1967**  
**DS-100 BEER**  
**TUYÊN - BỐ VỀ BẢN TÂN HIẾN PHÁP VN**  
• Không lực Việt-Nam tiếp nhận 20 phần lực cơ siêu thanh F5

**Số tồn thất**  
HÀNG TUẦN CỦA MỸ LÊN ĐẾN CỠ SƠ CẤP NHƯT

SAIGON - Hàng tuần của Mỹ lên đến cỡ sơ cấp như thế này là một dấu hiệu rõ rệt của sự suy thoái trong chiến tranh. Hàng tuần của Mỹ lên đến cỡ sơ cấp như thế này là một dấu hiệu rõ rệt của sự suy thoái trong chiến tranh.

**Hoa Thành Đón không cơ tập trung 4 SƯ ĐOÀN BẮC- VIỆT Ở GẦN VÙNG KHU PHỤ QUÂN SỰ**

**\* Lại dùng độ từ sáng đến chiều ở gần Đức Phổ (Quảng - Ngãi)**  
• Việt Cộng pháo kích Bộ Chỉ huy Tiểu đoàn M7 ở Hội An

SAIGON - Hải quân Bình Dương Trường Cao Đẳng Điện Học học sinh 16 đã giải thể để tiến hành công tác huấn luyện tại các trường chuyên nghiệp.

**BÔNG TRỎN**  
Thành phần HỘI TUYỂN THIẾU NIÊN ĐÀU VỊ SELANCOR  
SAIGON - Ông T. Văn Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám sát và Kiểm soát của Tổng cục Thuế, và các thành viên Hội đồng Giám sát và Kiểm soát của Tổng cục Thuế, và các thành viên Hội đồng Giám sát và Kiểm soát của Tổng cục Thuế.

**là môi đe dọa mới**  
• BẮC VIỆT SỞ MIỀN NAM TIỀN QUÂN RA ĐẮC  
HÒA THINH ĐỒ (AP) - Hải quân của Việt Nam đang tiến hành các hoạt động ở vùng biển phía Bắc. Các hoạt động này nhằm mục đích bảo vệ vùng biển phía Bắc và ngăn chặn các hoạt động của đối phương.

**Phico trực thăng rớt ở Hóc Môn**  
2 người Mỹ tử nạn 1 em bé đứng dậy đi cũng bị chết thối

**TRUNG ĐOÀN VÂN CÔN CỰC KỲ CĂNG THẲNG**  
**12 nước khối A - Rập ĐÚNG VỀ PHÍA A-RẬP CHỐNG ĐO THAI**  
• Algérie bắt đầu đưa quân tới mặt trận Ai Cập và Syrie

**Y-KIỆN CHUNG TÔI**  
Ninh bợ, Tham nhũng, Phân hóa : **BẢN THỜI - ĐẠI**

**VU TRANH CHẤP TẠI PHÂN BỘ 12 BẾN TÀU ĐÀ TẠM YẾN, NHƯNG CÔNG NHẬN THƯƠNG CẢNG**  
đang ở trong tình trạng bị đe dọa

**se về đến Saigon ngày 4-6-67**  
SAIGON - Liên Mạc Nguyễn hoàng Bình, của xã Kiên Hải, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, đã về đến Saigon ngày 4-6-67.

**Vụ "trôm" ở Thương Khâu 1965**  
**9 BỊ CAN ĐỀU ĐƯỢC THẢ BÔNG**  
SAIGON - Vụ can thiệp của quân đội ở Thương Khâu năm 1965 đã kết thúc. Các bị can đã được thả.

**bai của QUỐC AN**  
Trong buổi lễ khai mạc Đại hội nghị xã Quân đội lần 9, ngày 31-5 tại Trung Tâm T.T. K. đã giáng một đòn nặng nề lên đầu những kẻ chuyên nghề nịnh bợ.  
Ông đã nhận định : « Người Việt Nam chỉ có một lòng căm thù giặc, đó là lòng căm thù giặc. Lòng căm thù giặc là một trong những phẩm chất quý báu của người Việt Nam. Chúng ta phải giữ gìn và phát huy phẩm chất này để đánh bại kẻ thù chung của nhân dân ta là đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai của nó. »

**GÀN CƯ XÁ ĐẠI HỌC THỦ ĐỨC Một thiếu - phụ bị bắn lũng ngực, bụng và gáy chơn trái**  
GIA BINH - Vào khoảng 2 giờ sáng, ngày 4-6-67, tại khu vực gần trường Đại học Thủ Đức, một thiếu phụ đã bị bắn.

**Chiến dịch chống ngược chiều**  
**CHI TRUNG NGÀY ĐÀU 300 XE BỊ BỚT VỊ CHAY NGƯỢC CHIỀU**  
SAIGON - Từ lâu Trường Sĩ Quan Dự Bị đã có một quy định là không được chạy ngược chiều.

**Kiếm thêm lương**  
Nghị.. phi lộ  
Mấy ông nghị.. mấy A.Đ.Đ. có lương mà vẫn phải kiếm thêm lương. Đây là một hiện tượng đáng chú ý.

**★ HONG-CÁC VÊ ĐÊM ★**  
Hội kỳ của XUÂN TRĂNG - Người viết LÃN HÀ  
Hôm nay là một đêm Xuân Trăng rất đẹp. Các bạn hãy ra ngoài ngắm trăng và thưởng thức hương vị của đêm xuân.











